



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันอังคารที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วอนพ่อแม่อย่าทำให้ลูกเครียด นะหร.แอดฯไม่ติดยังมีที่ทางเลือกอีกเพียบ

วอนพ่อแม่อย่าสร้างความเครียดให้ลูก หลังพลาดหวังแอดมิชชั่นส์ แนะยังมีทางเลือกอีกเพียบ เตือนคนสอบได้อย่าหลงระเริง ระวังโดนรีไทร์

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) และสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปิดไม่ได้ ว่า ไม่อยากเห็นเด็กๆ เครียด โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่แสดงอารมณ์ต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัย อยากให้รับลูกของตัวเองเข้าเรียนว่า เข้าใจในหัวอกพ่อแม่ แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยปิดมีที่นั่นจำกัด และมหาวิทยาลัยเองก็ไม่สามารถรับนักเรียนทุกคนเข้าเรียนได้ แม้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะพยายามขยายการรับนิสิต นักศึกษาขึ้นทุกปี ในสังคมไทยพอลูกสอบเข้าเรียนต่อไม่ได้พ่อแม่ก็จะหดหู่ใจ เสียหน้า บางคนไว้วางใจ โกรธลูก เพราะการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้นั้น พ่อแม่สามารถช่วยให้คนอื่นฟังได้ว่าลูกสอบติดที่นั่นที่นี้ ยิ่งทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น

"การที่เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดไม่ได้ไม่อยากให้มองว่าเป็นการเสียโอกาสหรือทำให้เสียอนาคต อย่าลืมนะว่าทางเลือกในชีวิตคนเรามีหลากหลายทางมาก ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ คิดหาทางออก มีที่เรียนอีกหลายแห่งที่ยังเปิดรับ ค่อยๆ คิดอยากให้ตั้งสติ หรือบางคนอาจจะหยุดเรียนแล้วหางานทำหรือช่วยพ่อแม่ เพื่อเตรียมตัวสอบใหม่ อย่าคิดว่าต้องเรียนไปตามเกณฑ์อายุ จบ ม.6 ต้องเรียนต่อปริญญาตรีทันทีในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องยึดตามหลักเกณฑ์นั้นก็ได้ ทางเลือกในชีวิตของคนเรานั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งก็มีหลายคณะให้เลือกเรียนได้ ซึ่งเด็กอาจจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง บางคนอาจจะเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน หรือสมัครเรียนภาคพิเศษ" ศ.ดร.วิรุณกล่าว

ศ.ดร.วิรุณกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญต้องตั้งใจเรียนและเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตัวเองเลือก โดยส่วนตัวยังสนับสนุนให้เด็กไทยทำงานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วย จะทำให้เด็กมีพัฒนาการในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ หรือการจัดสรรเวลา และเรียนรู้เรื่องการอดทน เป็นการเรียนรู้ชีวิตจากการทำงาน ซึ่งได้ความรู้และประสบการณ์มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเสียอีก

ในเวลานี้ผมยังห่วงเด็กที่สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้บางคนคิดว่าสอบเข้าเรียนได้ มีที่เรียนคงไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าเด็กปล่อยปละละเลยตัวเอง สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เอาแต่สนุก เฮฮา ไม่ทำกิจกรรม ไม่ตั้งใจเรียน โดยเฉพาะเด็กที่ต้องมาเรียนในตัวเมืองใหญ่ๆ ที่มีระบบทุนนิยมมากมาย เด็กจะหลงแสงสีได้ง่าย เอาแต่สนุกสนานจนลืมเรียน บางคนโดนรีไทร์ อย่างน่าเสียดาย การเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตเท่านั้น ศ.ดร.วิรุณกล่าว

